

สรุปผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๒๗๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ๓๗๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓ คณะ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบ กำกับ ดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามกลุ่มภารกิจงาน เป็นประธานคณะกรรมการมีหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ในการนี้คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการฯ คณะที่ ๒ ซึ่งมีนายวิรัตน์ ทำนุราศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ออกตรวจติดตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ได้ออกตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอกุยบุรี ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รวม ๒ โครงการ

๑) โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด งบประมาณ ๓,๔๔๐,๕๐๐ บาท (ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด)

ผลการตรวจติดตาม ในการตรวจติดตามโครงการฯ ผลการดำเนินงาน ๘๐% ของโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ การอุดรอยต่อคอนกรีตด้วยยางมะตอย ผลการดำเนินงานภาพรวมเรียบร้อยดี

๒) โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำธรรมชาติ

กิจกรรม ขุดลอกลำห้วยเขาน้อยหุบตาเปล่งพร้อมฝายน้ำล้น คสล. งบประมาณ ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท (ที่ทำการปกครองอำเภอกุยบุรี)

ผลการตรวจติดตามโครงการ อยู่ระหว่างการขุดลอกและสร้างฝายน้ำล้น คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒๑ ม. ยาว ๒๕ ม. ผลการดำเนินงาน ๕๐%

๒. โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ คนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล รวม ๔ โครงการ

๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท (ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด)

ผลการตรวจติดตามโครงการ ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ผลิตที่ศูนย์สกัดสมุนไพรประจำตำบลไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด โดยการนำรกหมวกกับกากน้ำตาลและน้ำ โดยใช้สารเร่งสำหรับผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ (พด. ๒) ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% การดำเนินงานเรียบร้อยดี

๒) โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด งบประมาณ ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท (ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด)

ผลการตรวจติดตามโครงการ ผลการดำเนินงานจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรให้กลุ่มสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างมอบเครื่องจักรกลให้แก่กลุ่มสหกรณ์

๓) โครงการขุดลอกสระน้ำประปาเกาะน้ยและก่อสร้างถนนทางเข้าสระน้ำ งบประมาณ ๔๖๖,๐๐๐ บาท (ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด)

ผลการตรวจติดตามโครงการ อยู่ระหว่างเก็บงานคอนกรีตขอบสระ ผลการดำเนินงาน ๘๐% ผลการดำเนินงานเรียบร้อยดี

๔) โครงการต่อเติมศูนย์ชุมชนโพธิ์เรียง งบประมาณ ๔๔๐,๘๐๐ บาท (ที่ทำการปกครองอำเภอกุยบุรี)

ผลการตรวจติดตามโครงการ ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% การดำเนินงานเรียบร้อยสวยงาม

สรุปผลการออกตรวจติดตามโครงการ

อำเภอสามร้อยยอด



อำเภอกุยบุรี



โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์





โครงการขุดลอก เปิดทางน้ำธรรมชาติ







โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ



โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร
ให้สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด

โครงการขุดลอกสระน้ำประปาเกาะน้ยและก่อสร้างถนนทางเข้าสระน้ำ





โครงการต่อเติม ศูนย์ชุมชนโพธิ์เรียง

